



ที่ กค ๑๐๐๘/๑๒๒๐๕

กระทรวงการคลัง  
ถนนพระรามที่ ๖  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

ณ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจำปีครั้งแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. ภาพถ่ายหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธพท.ผนง.(๐๒) ๖๔๒/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจำปีครั้งแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่ง กนง. เสนอมาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องดังกล่าวเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔(๑) ที่บัญญัติว่า “เรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี” รวมทั้งเป็นไปตามมาตรา ๒๘/๗ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๒) การสร้างรายได้และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

#### ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๒๘/๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว่า “ให้คณะกรรมการนโยบายการเงินรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีทุกหกเดือน” จึงจำเป็นต้องเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการดำเนินงานของ กนง. ประจำปีครั้งแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕

#### ๒. สาระสำคัญ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธพท.) ได้มีหนังสือ ที่ ธพท.ผนง.(๐๒) ๖๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เสนอรายงานผลการดำเนินงานของ กนง. ประจำปีครั้งแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีทราบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

##### ๒.๑ เป้าหมายนโยบายการเงิน

๑) เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ใช้อัตราเงินเพื่อทั่วไปในช่วงร้อยละ ๑-๓ เป็นเป้าหมายนโยบายการเงินด้านเสถียรภาพราคาสำหรับระยะปานกลางและสำหรับปี ๒๕๖๕ ตามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง กนง. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๒) เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ กนง. ประเมินว่าอัตราเงินเพื่อทั่วไปเฉลี่ย ๑๒ เดือนข้างหน้า (ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๕ ถึง ไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๖) จะอยู่ที่ร้อยละ ๔.๑ ซึ่งสูงกว่าขอบบนของกรอบเป้าหมายนโยบายการเงิน โดย กนง. ได้ชี้แจงรายละเอียดถึงสาเหตุของการเคลื่อนไหวออกนอกกรอบเป้าหมาย

ของอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ระยะเวลาที่คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับสู่กรอบเป้าหมาย และแนวทางการดำเนินนโยบายการเงิน เพื่อให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับสู่กรอบเป้าหมาย ผ่านจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ตามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง กนง. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

## ๒.๒ ภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และเสถียรภาพระบบการเงิน

### ๒.๒.๑ ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ม

๑) เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๕ ขยายตัวร้อยละ ๒.๒ จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากร้อยละ ๑.๘ ในไตรมาสก่อนหน้า ภายหลังจากผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) นอกจากนี้ การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของเอกชนปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผลจากการผ่อนคลายข้อจำกัดการเดินทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ช่วยให้ประชาชนไทยเดินทางท่องเที่ยวในไทยมากขึ้น ด้านการลงทุนรวมขยายตัวตามการลงทุนของภาคเอกชน ในหมวดเครื่องมือและเครื่องจักร สำหรับภาคการส่งออกและการนำเข้าสินค้าและบริการขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

๒) สำหรับเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๕ มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยการบริโภคภาคเอกชนปรับเพิ่มขึ้นจากหมวดบริการเป็นสำคัญ ประกอบกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาคการค้าและภาคบริการฟื้นตัว สำหรับการลงทุนภาคเอกชนปรับดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ภาคการส่งออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่ขยายตัว ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวจากรายจ่ายประจำและเงินโอนภาครัฐเป็นสำคัญ

๓) ในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ กนง. ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องในปี ๒๕๖๕ และ ๒๕๖๖ โดยจะขยายตัวที่ร้อยละ ๓.๓ และ ๔.๒ ตามลำดับ ทั้งนี้ การขยายตัวดังกล่าวมีแรงสนับสนุนสำคัญจาก (๑) การฟื้นตัวของภาคบริการ โดยเฉพาะในหมวดบริการ หลังสถานการณ์การระบาดของ COVID-๑๙ สายพันธุ์ Omicron คลี่คลาย ประกอบกับมีอุปสงค์ค้างค้ำจากช่วงก่อนหน้า (Pent-up Demand) ในกลุ่มผู้มีรายได้สูง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการบริโภคภาคเอกชนในระยะต่อไป และ (๒) การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวหลังจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ด้านตลาดแรงงานและรายได้ครัวเรือนมีสัญญาณปรับตัวขึ้นสอดคล้องกับเศรษฐกิจ โดยจำนวนผู้ว่างงานและเสมือนว่างงานปรับลดลงเข้าใกล้ระดับก่อนการระบาด COVID-๑๙ มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามการกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานของผู้ออกนอกกำลังแรงงานไปในช่วงก่อนหน้า

### ๒.๒.๒ ภาวะเงินเฟ้อและแนวโน้ม

๑) อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วงครึ่งปีแรกของปี ๒๕๖๕ เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๕.๖ ซึ่งสูงกว่ากรอบเป้าหมาย โดยปรับสูงขึ้นต่อเนื่องจากช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๖๔ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ ๑.๖ จากอัตราเงินเฟ้อในหมวดพลังงาน ซึ่งเป็นผลจากราคาน้ำมันดิบโลกที่ปรับสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ประกอบกับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้น และอัตราเงินเฟ้อในหมวดอาหารสดที่ปรับเพิ่มขึ้นจากราคาเนื้อสัตว์ที่ปรับสูงขึ้น สำหรับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานช่วงครึ่งปีแรกของปี ๒๕๖๕ เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๑.๙ โดยเป็นผลจากราคาอาหารสำเร็จรูปและเครื่องประกอบอาหารที่ปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนวัตถุดิบ

๒) ในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ กนง. ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี ๒๕๖๕ จะอยู่ที่ร้อยละ ๖.๒ และมีแนวโน้มสูงเกินกรอบเป้าหมายตลอดปี ตามราคาน้ำมันโลก

ที่มีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงนานกว่าคาด และราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้น รวมทั้งการส่งผ่านต้นทุนภายในประเทศที่สูงขึ้นและกระจายตัวในหมวดสินค้าที่หลากหลายขึ้น ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ปรับสูงขึ้นยังเป็นผลจากแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปทาน (Cost-push Inflation) เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม กนง. คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะทยอยลดลงและกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในปี ๒๕๖๖ ที่ร้อยละ ๒.๕ จากราคาพลังงานที่คาดว่าจะไม่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง และการส่งผ่านต้นทุนที่คาดว่าจะทยอยลดลง ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปี ๒๕๖๕ และ ๒๕๖๖ จะอยู่ที่ร้อยละ ๒.๒ และ ๒.๐ ตามลำดับ

### ๒.๒.๓ เสถียรภาพระบบการเงิน

๑) ในช่วงครึ่งแรกของปี ๒๕๖๕ ระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ แต่ยังคงมีความเปราะบางในบางจุด โดยเฉพาะภาคครัวเรือนและบางภาคธุรกิจที่รายได้ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ และมีภาระหนี้อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ระบบธนาคารพาณิชย์ยังมั่นคงและสามารถทำหน้าที่ตัวกลางกระจายสภาพคล่องเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้ต่อเนื่อง ตลาดการเงินสามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติ แม้มีความผันผวนมากขึ้นตามภาวะตลาดการเงินโลก ด้านเสถียรภาพด้านต่างประเทศยังคงเข้มแข็ง สะท้อนจากเงินสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงและหนี้ต่างประเทศที่อยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ ในการทดสอบภาวะวิกฤตต่อระบบการเงิน (Macro Stress Test) พบว่า สถาบันการเงินไทยในภาพรวมมีสภาพคล่องเพียงพอและมีฐานะทางการเงินที่สามารถรองรับภาวะวิกฤตได้

๒) ในระยะต่อไป เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่เสถียรภาพระบบการเงินยังเผชิญความท้าทายจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะปัญหาสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ จากค่าครองชีพและต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น

### ๒.๓ การดำเนินนโยบายการเงิน

#### ๒.๓.๑ การดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ย

๑) ในช่วงไตรมาสที่ ๑ ของปี ๒๕๖๕ กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ ๐.๕๐ เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง โดย กนง. ประเมินว่าแม้เศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบค่อนข้างจำกัดจากการระบาดของ COVID-1๙ สายพันธุ์ Omicron และมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะขยายตัวต่ำกว่าคาด ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเร่งสูงขึ้นจากราคาพลังงานและอาหาร ก่อนจะทยอยลดลงและกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงต้นปี ๒๕๖๖ โดย กนง. ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเป็นผลจากปัจจัยด้านอุปทาน (Cost-push Inflation) เป็นหลัก ในขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ (Demand-pull Inflation) ยังอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้น กนง. จึงให้น้ำหนักกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องเป็นสำคัญ

๒) อย่างไรก็ตาม ในการประชุม กนง. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ กนง. มีมติ ๔ ต่อ ๓ เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ ๐.๕๐ ต่อปี โดย กนง. มีความเห็นสอดคล้องกันว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องชัดเจนมากขึ้นและมีโอกาสฟื้นตัวดีกว่าที่ประเมินไว้ จากอุปสงค์ในประเทศและการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่ประเมินไว้เดิม จากการปรับขึ้นของราคาน้ำมันและการส่งผ่านต้นทุนที่มากและนานกว่าคาดมองไปข้างหน้า การดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายน้อยกว่าในระดับปัจจุบันจะมีความจำเป็นลดลง และควรให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นในการดำเนินนโยบายการเงินที่ทันการณ์เพื่อยืดหยุ่นเงินเพื่อคาดการณ์ในระยะปานกลาง รวมทั้งควรสร้างขีดความสามารถในการดำเนินนโยบาย (Policy Space) เพื่อรองรับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

๓) ในระยะข้างหน้า กนง. จะพิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปให้สอดคล้องกับแนวโน้มและความเสี่ยงของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่เปลี่ยนไป รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อและประสิทธิผลของนโยบายในระยะปานกลางเป็นสำคัญ

#### ๒.๓.๒ การดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน

๑) เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) ในไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๕ เคลื่อนไหวผันผวน โดยแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นไตรมาสตามแนวโน้มการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว ก่อนปรับอ่อนค่าลงจากความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน และการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางประเทศเศรษฐกิจหลัก ส่วนในไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๕ เงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าสอดคล้องกับค่าเงินภูมิภาค ตามการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางประเทศเศรษฐกิจหลัก ทั้งนี้ ดัชนีค่าเงินบาทเทียบกับสกุลเงินคู่ค้าคู่แข่งค่อนข้างทรงตัวในช่วงครึ่งแรกของปี เนื่องจากเงินดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเทียบกับทุกสกุลเงิน นอกจากนี้ การผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID-๑๙ และการเปิดรับนักท่องเที่ยวที่เร็วกว่าคาดในเดือนพฤษภาคมจะช่วยจำกัดการอ่อนค่าของเงินบาทในช่วงหลังของไตรมาสที่ ๒

๒) กนง. เห็นควรให้ติดตามพัฒนาการและความผันผวนของตลาดการเงินโลกและไทยอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเห็นควรให้ผลักดันการสร้างระบบนิเวศใหม่ของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (FX Ecosystem) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้น โดยเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ธปท. ได้ผ่อนคลายหลักเกณฑ์การทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของคนไทยภายใต้แผนผลักดัน FX Ecosystem ใหม่ เพื่อเพิ่มความสมดุลมากขึ้นทั้งด้านเงินเข้าและขาออกและความสะดวกในการลงทุนและทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนช่วยลดต้นทุนการทำธุรกรรมของภาคเอกชน

#### ๒.๓.๓ การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน

กนง. เห็นความสำคัญของการมีมาตรการเฉพาะจุดสำหรับกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจบางกลุ่มที่ยังเปราะบางจากรายได้ที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่และภาระหนี้ที่อยู่ในระดับสูง จึงอาจมีความอ่อนไหวต่อค่าครองชีพและต้นทุนที่สูงขึ้น ซึ่งการดำเนินมาตรการเฉพาะสำหรับกลุ่มเปราะบางจะช่วยบรรเทาปัญหาได้อย่างตรงจุด เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ระยะยาวของลูกหนี้ เป็นต้น ทั้งนี้ กนง. ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินเพื่อติดตามและประเมินเสถียรภาพระบบการเงินไทย รวมทั้งดำเนินมาตรการเฉพาะจุดอย่างต่อเนื่อง

#### ๒.๓.๔ การสื่อสารนโยบายการเงิน

กนง. พัฒนาการสื่อสารนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นสื่อสารเพื่อยืดเหนี่ยวเงินเพื่อคาดการณ์ในระยะปานกลาง อธิบายประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจนโยบายการเงิน และสื่อสารแนวทางการดำเนินนโยบายการเงินในระยะข้างหน้า ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ และวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ การให้สัมภาษณ์สดในรายการต่าง ๆ ทาง Facebook Live และ YouTube Live รวมถึงการเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน Media Briefing เพื่อสื่อสารแนวนโยบายและตอบข้อซักถามในประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ ทั้งนี้ การสื่อสารอย่างเต็มที่ผ่านช่องทางข้างต้นช่วยเพิ่มความเข้าใจของสาธารณชนเกี่ยวกับเหตุผลในการตัดสินใจของ กนง. ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อนโยบายการเงิน และยืดเหนี่ยวเงินเพื่อคาดการณ์ในระยะปานกลาง

๓. ข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๘/๗ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานของ กนง. ประจำปีครั้งแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ กนง. เสนอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

กองนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๒๓๒ โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๓๓๖๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dissayarinc@fpo.go.th